



ที่ ทส ๐๙๑๔.๕/๖๕๐๖

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๔
(สุราษฎร์ธานี) ถนนกาญจนาภิเษก
ตำบลบางกุ้ง อำเภอบึงสามพัน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๘๕๐๐๐

๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย
ชุมชนที่เกี่ยวข้อง และประชาชน ในการขยายอุทยานแห่งชาติแก่งกรุง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา

อ้างถึง หนังสือสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๔ (สุราษฎร์ธานี) ที่ ทส ๐๙๑๔.๕/๓๖๑๒ ลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๗
สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาประกาศสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๔ (สุราษฎร์ธานี) ฉบับลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗
เรื่อง สรุปผลการประชุมการรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชนที่เกี่ยวข้อง
และประชาชน ในการขยายอุทยานแห่งชาติแก่งกรุง จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน ๑๒ แผ่น

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๔ (สุราษฎร์ธานี) ได้ดำเนินการเชิญชวนชุมชน
ที่เกี่ยวข้อง ผู้มีส่วนได้เสีย และประชาชน รวมทั้งหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมรับฟังและแสดงความคิดเห็น
ในการขยายอุทยานแห่งชาติแก่งกรุง จังหวัดสุราษฎร์ธานี นั้น

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๔ (สุราษฎร์ธานี) ขอเรียนว่า ได้ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นดังกล่าว
เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งประกาศสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๔ (สุราษฎร์ธานี) ฉบับลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗
เพื่อประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน รวมทั้งเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับทราบ
อย่างทั่วถึง ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ จำนวน ๑๒ แผ่น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายอลงกรณ์ เศรษฐเชื้อ)

ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๔

ส่วนอุทยานแห่งชาติ

โทร. ๐ ๗๗๒๘ ๙๐๓๓

อีเมล paro4_np@hotmail.com



ประกาศสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๔ (สุราษฎร์ธานี)
เรื่อง สรุปผลการประชุมการรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชนที่เกี่ยวข้อง
และประชาชน ในการขยายอุทยานแห่งชาติแก่งกรุง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ตามประกาศสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๔ (สุราษฎร์ธานี) ฉบับลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๗ เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชนที่เกี่ยวข้อง และประชาชน ในการขยายอุทยานแห่งชาติแก่งกรุง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ขอเชิญชวนผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชนที่เกี่ยวข้อง และประชาชน รวมทั้งหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นในการขยายอุทยานแห่งชาติฉบับข้างต้น ในวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ณ ที่ทำการอุทยานแห่งชาติแก่งกรุง หมู่ที่ ๘ ตำบลตะกุกเหนือ อำเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี และทางเว็บไซต์ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช <http://portal.dnp.go.th>

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๔ (สุราษฎร์ธานี) ขอเรียนว่า การรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชนที่เกี่ยวข้อง และประชาชน ในการขยายอุทยานแห่งชาติแก่งกรุง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้รับฟังความคิดเห็นเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗

(นายอสงกรณ์ เศรษฐเชื้อ)
ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๔

สรุปผลการประชุมการรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชนที่เกี่ยวข้อง
และประชาชน ในการขยายเขตเป็นอุทยานแห่งชาติแก่งกรุง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ที่มาและความสำคัญ

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้มีคำสั่งที่ ๑๓๘๕/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐ เรื่อง ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ โดยแต่งตั้งให้หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกรุง ทำหน้าที่ควบคุม สำรวจและดำเนินการต่าง ๆ ในพื้นที่ที่จะขยายเขตอุทยานแห่งชาติแก่งกรุง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยให้ดำเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ ดังนี้ ๑. สำรวจพื้นที่ที่มีสภาพป่าอุดมสมบูรณ์และมีทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญ และมีค่าตลอดจนมีทิวทัศน์ที่สวยงาม หรือมีความโดดเด่นเป็นที่น่าสนใจ เหมาะสมที่จะกำหนดเป็นอุทยานแห่งชาติ โดยใช้ภาพถ่ายดาวเทียม ตรวจสอบร่องรอยการทำกิน การอยู่อาศัย การใช้ประโยชน์พื้นที่ราษฎร พร้อมทั้งประสานงานหน่วยงานของกรมป่าไม้ในพื้นที่เพื่อตรวจสอบว่ามี การทับซ้อนพื้นที่กรมป่าไม้อนุญาตให้หน่วยงานอื่นใช้ประโยชน์แล้วหรือไม่ อย่างไร รวมทั้งข้อมูลอื่น ๆ ที่จำเป็นเพื่อความวิเคราะห์ความเหมาะสมในการกำหนดเป็นอุทยานแห่งชาติ ๒. กำหนดแนวเขตอุทยานแห่งชาติหรือขยายเขตอุทยานแห่งชาติ ลงพื้นที่ตรวจสอบร่วมกับผู้นำชุมชนและราษฎรผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จัดทำแผนที่แนวเขตอุทยานแห่งชาติ ขนาดมาตรา ๑ : ๕๐,๐๐๐ พร้อมระบุพิกัดแนวเขต ๓. นำเรื่องการกำหนดพื้นที่ให้เป็นอุทยานแห่งชาติหรือขยายเขตอุทยานแห่งชาติ เข้าที่ประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลที่เกี่ยวข้องเพื่อรับฟังความคิดเห็น และนำเรื่องเข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทำลายทรัพยากรป่าไม้ประจำจังหวัดที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอความเห็นชอบ และ ๔. รายงานผลการสำรวจและผลการดำเนินงานให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชทราบ โดยพื้นที่เป้าหมายของอุทยานแห่งชาติแก่งกรุง มี ๓ พื้นที่ ได้แก่

๑. บริเวณพื้นที่ป่าทับสมิง หมู่ที่ ๑๑ ตำบลคลองพา และหมู่ที่ ๒๑ ตำบลประสงค์ อำเภอกาขนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

๒. บริเวณพื้นที่ป่าไร่ยาว หมู่ที่ ๑๓ ตำบลประสงค์ อำเภอกาขนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

๓. บริเวณพื้นที่ป่าคลองใส หมู่ที่ ๘ ตำบลตะกุกเหนือ อำเภอกาหวาด จังหวัดสุราษฎร์ธานี

อุทยานแห่งชาติแก่งกรุง จึงได้ร่วมกับผู้นำชุมชน ราษฎรผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ร่วมกันสำรวจพื้นที่ป่าบริเวณที่เหมาะสมทั้ง ๓ พื้นที่ ที่จะกำหนดเป็นป่าอนุรักษ์อุทยานแห่งชาติแก่งกรุงเพิ่มเติม มีการตรวจสอบร่องรอยการใช้ประโยชน์ทำกิน การอยู่อาศัยในพื้นที่ดังกล่าว รวมทั้งประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจกับราษฎร ผู้นำชุมชน ผู้ครอบครองพื้นที่บริเวณข้างเคียง ให้เข้าใจวัตถุประสงค์ในการสำรวจและกำหนดเขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพิ่มเติมให้เป็นป่าอนุรักษ์ตามกฎหมายอย่างมีส่วนร่วม จากการสำรวจตรวจสอบพิกัดพื้นที่ที่เหมาะสมที่จะกำหนดให้เป็นพื้นที่ป่าอนุรักษ์ตามกฎหมายดังกล่าว คำนวณเนื้อที่รวมทั้ง ๓ พื้นที่ได้ประมาณ ๑,๕๘๓.๒๖๖๘ ไร่

/อุทยานแห่งชาติ...

อุทยานแห่งชาติแก่งกรุง นำเรื่องการพิจารณาพื้นที่เตรียมผนวกทั้ง ๓ พื้นที่ ได้แก่ ๑.ป่าทับสมิง ๒.ป่าไร่ยาว และ ๓.ป่าคลองใส เป็นพื้นที่ป่าอนุรักษ์ตามกฎหมาย เข้าพิจารณาขอความเห็นชอบต่อที่ประชุม คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้จังหวัดสุราษฎร์ธานี รวมถึงนำเข้าสู่ ที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลท้องที่ เพื่อขอความเห็นชอบ ผลปรากฏว่า ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์เห็นชอบให้พื้นที่ป่า บริเวณป่าทั้ง ๓ พื้นที่ เป็นพื้นที่ป่าอนุรักษ์ตามกฎหมาย

ต่อมากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มีประกาศ ฉบับลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๔ เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ชุมชนที่เกี่ยวข้อง และประชาชน ในการ กำหนดพื้นที่ การขยายและเพิกถอนอุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร์และสวนรุกขชาติ พ.ศ. ๒๕๖๔ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓๔ ง ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยอาศัยอำนาจ ตามความในมาตรา ๘ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๒ กำหนดว่า ในการกำหนด ให้พื้นที่บริเวณใดเป็นอุทยานแห่งชาติ การขยายอุทยานแห่งชาติหรือการเพิกถอนอุทยานแห่งชาติไม่ว่าทั้งหมดหรือ บางส่วน ให้มีการรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ชุมชนที่เกี่ยวข้อง และประชาชน เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาดำเนิน ทั้งนี้ ตามประกาศที่รัฐมนตรีกำหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ เพื่อให้การดำเนินขยายเขตอุทยานแห่งชาติแก่งกรุง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑. บริเวณพื้นที่ป่าทับสมิง หมู่ที่ ๑๑ ตำบลคลองพา และหมู่ที่ ๒๑ ตำบลประสงค์ อำเภอกำแพง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๒. บริเวณพื้นที่ป่าไร่ยาว หมู่ที่ ๑๓ ตำบลประสงค์ อำเภอกำแพง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๓. บริเวณพื้นที่ป่าคลองใส หมู่ที่ ๘ ตำบลตะกุกเหนือ อำเภอกาวิหวาด จังหวัดสุราษฎร์ธานี รวมเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ ๑๕๘๓.๒๖๖๘ ไร่ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อุทยานแห่งชาติแก่งกรุง จะดำเนินการรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ชุมชน ที่เกี่ยวข้อง และประชาชน ในการขยายเขตอุทยานแห่งชาติแก่งกรุง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อให้เป็นไปตาม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มีประกาศฉบับลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๔ เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ชุมชนที่เกี่ยวข้อง และประชาชน ในการกำหนด พื้นที่การขยาย และเพิกถอนอุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร์ และสวนรุกขชาติ พ.ศ. ๒๕๖๔ ต่อไป

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อคุ้มครองชนิดพันธุ์พืช และสัตว์ป่าในพื้นที่ให้ได้รับความปลอดภัย
๒. เพื่อคุ้มครองแหล่งที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติให้เหมาะสมเอื้อต่อการดำรงชีวิตสัตว์ป่า
๓. เพื่อเป็นแหล่งศึกษาธรรมชาติ และการวิจัยด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๔. เพื่อความสมดุลของการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ

/กลุ่มเป้าหมาย...

กลุ่มเป้าหมายในการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชนที่เกี่ยวข้อง และประชาชน ในการขยายเขตเป็นอุทยานแห่งชาติแก่งกรุง

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โดยสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๔ (สุราษฎร์ธานี) ร่วมกับ อุทยานแห่งชาติแก่งกรุง กำหนดกลุ่มเป้าหมายของผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชนที่เกี่ยวข้อง กับหน่วยงานในพื้นที่ ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ว่าการอำเภอท่าชนะ ที่ว่าการอำเภอวิภาวดี องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา องค์การบริหารส่วนตำบลประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลตะกุกเหนือ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ที่คาดว่าจะได้รับ ประโยชน์และผลกระทบจากการขยายเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติแก่งกรุง ซึ่งสามารถสรุปกำหนดกลุ่มเป้าหมายที่จะ ดำเนินการประชุมรับฟังความคิดเห็นได้ทั้งหมด ๔ หมู่บ้าน ได้แก่

- หมู่ที่ ๑๑ ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
- หมู่ที่ ๒๑ ตำบลประสงค์ อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
- หมู่ที่ ๑๓ ตำบลประสงค์ อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
- หมู่ที่ ๘ ตำบลตะกุกเหนือ อำเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการ

๑. การรับฟังความคิดเห็นของท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

- ระดับหมู่บ้าน/ชุมชน จัดประชุมผู้นำและราษฎรในพื้นที่ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย กับการที่จะประกาศ เขตอุทยานแห่งชาติ
- ระดับตำบล เสนอต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลที่เกี่ยวข้อง
- ระดับจังหวัด เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลาย ทรัพยากรป่าไม้จังหวัด (คปป.จ.)
- จัดทำรวบรวมข้อมูลการสำรวจพื้นที่ แผนที่แนวเขต เอกสารรายงานการประชุมสภาองค์การ บริหารส่วนตำบล รายงานการประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ จังหวัด (คปป.จ.) พร้อมรูปถ่ายขณะปฏิบัติงาน

๒. การปิดประกาศรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ชุมชนที่เกี่ยวข้อง และประชาชน

การปิดประกาศรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ชุมชนที่เกี่ยวข้อง และประชาชน ในวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ณ ที่ทำการอุทยานแห่งชาติแก่งกรุง ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑๑ ตำบลคลองพา ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑๓ และ ๒๑ ตำบลประสงค์ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๘ ตำบลตะกุกเหนือ ที่ทำการ กำนันตำบลคลองพา ที่ทำการกำนันตำบลประสงค์ ที่ทำการกำนันตำบลตะกุกเหนือ ที่ทำการองค์การ บริหารส่วนตำบลคลองพา ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลประสงค์ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตะกุกเหนือ ที่ว่าการอำเภอวิภาวดี ที่ทำการอำเภอท่าชนะ และศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี



ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี



ที่ท่าองค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา



ที่ท่าองค์การบริหารส่วนตำบลประสงค์



ที่ท่าองค์การบริหารส่วนตำบลตะกุกเหนือ



ที่ว่าการอำเภอท่าชนะ



ที่ว่าการอำเภอวิภาวดี



ที่ทำการกำนันตำบลคลองพาและ
ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๑๑ ตำบลคลองพา



ที่ทำการกำนันตำบลประสงค์



ที่ทำการกำนันตำบลตะกุกเหนือ



ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑๓ ตำบลประสงค์



ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๒๑ ตำบลประสงค์



ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๘ ตำบลตะกุกเหนือ



ที่ทำการอุทยานแห่งชาติแก่งกรุง

และผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ทางเว็บไซต์ www.dnp.go.th เป็นระยะเวลา ๓๑ วัน โดยมีวิธีรับฟังความคิดเห็น ดังนี้

๒.๑. ทางเว็บไซต์ www.dnp.go.th โดยเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ร่วมแสดงความคิดเห็นระหว่างวันที่ ๓๐ กรกฎาคม - ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๗

๒.๒. ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ Kaengkrungpark@gmail.com

๒.๓. นำส่งด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ ที่ทำการอุทยานแห่งชาติแก่งกรุง หมู่ที่ ๘ ตำบลตะกุกเหนือ อำเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๘๔๓๗๐ โทร ๐๙๐ ๘๗๘ ๐๗๗๔

๒.๔. นำส่งด้วยตนเอง ตามที่อยู่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๔ (สุราษฎร์ธานี) เลขที่ ๑๔๘ หมู่ที่ ๕ อาคารสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๔ ถนนกาญจนวนิถี ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๘๔๐๐๐ โทร ๐๗๗ ๒๗๒ ๐๕๘

๒.๕. ดำเนินการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชนที่เกี่ยวข้อง และประชาชน ในการขยายเขตเป็นอุทยานแห่งชาติแก่งกรุง บริเวณพื้นที่ป่าทับสมิง หมู่ที่ ๑๑ ตำบลคลองพา และหมู่ที่ ๒๑ ตำบลประสงค์ อำเภอท่าชนะ บริเวณพื้นที่ป่าไร่ยาว หมู่ที่ ๑๓ ตำบลประสงค์ อำเภอท่าชนะ บริเวณพื้นที่ป่าคลองใส หมู่ที่ ๘ ตำบลตะกุกเหนือ อำเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี รวมเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ ๑๕๘๓.๒๖๖๘ ไร่ วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ที่ทำการอุทยานแห่งชาติแก่งกรุง หมู่ที่ ๘ ตำบลตะกุกเหนือ อำเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี



การประชุมรับฟังความคิดเห็น

สรุปผลการรับฟังความคิดเห็น

๑. การดำเนินการรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องทางเว็บไซต์ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช <https://portal.dnp.go.th/Content/nationalpark?contentId=๓๗๔๑๐> โดยเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ระหว่างวันที่ ๑ - ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๗ และให้ร่วมแสดงความคิดเห็น ระหว่างวันที่ ๓๐ กรกฎาคม - ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๗ มีผู้แสดงความคิดเห็นรวมทั้งหมด จำนวน ๑๐๕ ราย แบ่งเป็นผู้ที่เห็นด้วย จำนวน ๑๐๕ ราย และผู้ที่ไม่เห็นด้วย จำนวน ๐ คน ดังนี้

ผู้ที่เห็นด้วย	
ฐานะที่เกี่ยวข้อง	จำนวน (คน)
ชุมชนที่เกี่ยวข้อง	๒
ประชาชนทั่วไป	๙๙
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	๔
รวม	๑๐๕

ผู้ที่ไม่เห็นด้วย	
ฐานะที่เกี่ยวข้อง	จำนวน (คน)
ชุมชนที่เกี่ยวข้อง	-
ประชาชนทั่วไป	-
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	-
รวม	๐

๒. สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๔ (สุราษฎร์ธานี) ร่วมกับอุทยานแห่งชาติแก่งกรุง ดำเนินการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชนที่เกี่ยวข้องและประชาชน ในการขยายเขตเป็นอุทยานแห่งชาติแก่งกรุง จังหวัดสุราษฎร์ธานี บริเวณพื้นที่ป่าทับสมิง หมู่ที่ ๑๑ ตำบลคลองพา และหมู่ที่ ๒๑ ตำบลประสงค์ อำเภอท่าชนะ บริเวณพื้นที่ป่าไร่ยาว หมู่ที่ ๑๓ ตำบลประสงค์ อำเภอท่าชนะ บริเวณพื้นที่ป่าคลองใส หมู่ที่ ๘ ตำบลตะกุกเหนือ อำเภอกาวิหวาด จำนวน ๑ ครั้ง รวม ๔ หมู่บ้าน มีผู้เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นทั้งหมด ๓๒ ราย มีรายละเอียดดังนี้

/ประชุมรับฟัง...

ประชุมรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ชุมชนที่เกี่ยวข้อง และประชาชน ในการขยายเขตอุทยานแห่งชาติแก่งกรุง รวมเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ ๑๕๘๓.๒๖๖๘ ไร่ มีผู้มาแสดงความคิดเห็น ประกอบด้วย ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ชุมชนที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๑๓ ราย เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๑๖ ราย และคณะทำงานในพื้นที่ จำนวน ๓ ราย ผลการประชุมรับฟังความคิดเห็น มีผู้เห็นด้วย จำนวน ๒๒ ราย ไม่เห็นด้วย ๐ ราย ผู้ที่งดออกเสียง จำนวน ๑๐ ราย ซึ่งที่ประชุม มีมติเห็นชอบในการขยายเขตเป็นอุทยานแห่งชาติแก่งกรุง จังหวัดสุราษฎร์ธานี บริเวณพื้นที่ป่าทับสมิง หมู่ที่ ๑๑ ตำบลคลองพา และหมู่ที่ ๒๑ ตำบลประสงค์ อำเภอกำแพงแสน บริเวณพื้นที่ป่าไร่ยาว หมู่ที่ ๑๓ ตำบลประสงค์ อำเภอกำแพงแสน บริเวณพื้นที่ป่าคลองใส หมู่ที่ ๘ ตำบลตะกุกเหนือ อำเภอกาวิหวาด จังหวัดสุราษฎร์ธานี รวมเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ ๑๕๘๓.๒๖๖๘ ไร่



ผลการประชุมรับฟังความคิดเห็น มีผู้เห็นด้วย จำนวน ๒๒ ราย ไม่เห็นด้วย ๐ ราย
ผู้ที่งดออกเสียง จำนวน ๑๐ ราย

/ประเด็นที่...

ประเด็นที่มีการแสดงความคิดเห็น ข้อคัดค้านหรือความคิดเห็นของประชาชน ชุมชนที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานรัฐ ในแต่ละประเด็น และคำชี้แจงเหตุผลรายประเด็น

ลำดับ ที่	ประเด็นที่มีการแสดงความคิดเห็น	ข้อชี้แจงของหน่วยงาน
๑	มีความกังวลว่าถ้าผนวกพื้นที่ป่าห้วยสุมิง ท้องที่หมู่ที่ ๑๑ ตำบลคลองพา และหมู่ที่ ๒๑ ตำบลประสงค์ อำเภอท่าชนะ เข้าไปแล้ว จะมีการเปลี่ยนแปลงแล้วจะยังสามารถทำกินได้อยู่หรือไม่	ตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๒ มาตรา ๖๔ คือ อนุญาตให้อยู่อาศัยทำกินได้ตามปกติรัฐ มีข้อมูลที่ได้ทำการสำรวจไว้หมดแล้ว ยังไม่มีการเปลี่ยนกฎหมายในตอนี้
๒	คำว่าผนวกพื้นที่ดังกล่าวคือ ผนวกร่วมกันระหว่างกรมป่าไม้กับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชหรือไม่	คือการผนวกพื้นที่ที่อยู่ในการดูแลของกรมป่าไม้ตอนนี้ซึ่งเหมาะสมและเป็นป่าสมบูรณ์มาเป็นอุทยานแห่งชาติแก่งกรุง
๓	ถ้ามีการขยายเขตแล้วจะมีการยกเลิกหรือไม่ ด้วยเหตุผลที่ว่าพื้นที่ที่ชาวบ้านครอบครองหรือพื้นที่ที่ชาวบ้านอาศัยอยู่ ตอนนี้อยู่เป็นกลุ่มดีแล้ว แต่ต้องการบริหารส่วนตำบลตะกุกเหนือจะพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานจะมีปัญหาไม่ว่าจะเป็นถนนหรือไฟฟ้า เพราะการอนุญาตแต่ละครั้งจะต้องให้อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช อนุมัติซึ่งไม่ใช่เรื่องง่าย เป็นไปได้หรือไม่ที่ในเขตอุทยานแห่งชาติแก่งกรุงที่ชาวบ้านอาศัยอยู่ให้เขตพื้นที่ตรงนั้นยกเลิกไปเพื่อที่จะพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้บริการชาวบ้านได้ดีขึ้น ซึ่งไม่สามารถให้ชาวบ้านออกจากพื้นที่ตรงนั้นได้ด้วย	ในการแก้ไขปัญหามีมาตรา ๖๔ มีแนวทางว่าให้อยู่ทำกินได้โดยไม่ผิดกฎหมาย แนวทางกฎหมายให้ทำการรังวัดที่ทำกินและพัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐานง่ายขึ้น
๔	เรื่องการผนวกพื้นที่ที่อยู่ห่างจากพื้นที่อนุรักษ์ ๑ กิโลเมตร ซึ่งอยู่ในพื้นที่ป่าสงวน ถึงแม้ว่าจะอยู่ในพื้นที่ป่าสงวนก็มีเจ้าหน้าที่ดูแลอยู่ซึ่งหน้าที่ในการดูแลตรงนี้ไม่แตกต่างกับเจ้าหน้าที่อนุรักษ์ ถ้าหากเป็นที่ป่าสงวน กฎหมายในการใช้นั้นก็จะไม่เข้มงวดเหมือนพื้นที่อนุรักษ์ หากว่าชุมชนมีความจำเป็นที่ต้องใช้ในวันข้างหน้า คิดว่ามันจะสะดวกกว่าที่อยู่ในพื้นที่อนุรักษ์ เพราะบางครั้งป่าในพื้นที่ของหมู่บ้านก็จะมีน้อยหากว่าชุมชนจะต้องการนำไปใช้ประโยชน์เป็นป่าชุมชนเหมือนหมู่ที่ ๒๑ ก็เป็นไปได้ตามกฎหมาย เพราะฉะนั้นคิดว่าให้คงไว้เป็นป่าสงวนจะมีประโยชน์มากกว่าเป็นพื้นที่ป่าอนุรักษ์	การอนุรักษ์เป็นอีกวัตถุประสงค์หนึ่งที่สำคัญของการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติที่เหลืออยู่ในปัจจุบัน หากมองในแง่ของการใช้ประโยชน์เพียงอย่างเดียวจะทำให้ทรัพยากรธรรมชาติเสียหาย เราถึงต้องร่วมกันอนุรักษ์และดูแลทรัพยากร เพื่อจะสามารถใช้ประโยชน์ในทางอ้อมในอนาคต

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม การรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชนที่เกี่ยวข้อง และประชาชน
ในการขยายอุทยานแห่งชาติแก่งกรุง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันอังคาร ที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมที่ทำการอุทยานแห่งชาติแก่งกรุง ตำบลตะกุกเหนือ อำเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	หน่วยงาน	ลายมือชื่อ	เบอร์โทร	หมายเหตุ
1.	นาย ศักดา บึงคันทร	กรมชลประทาน		064-4209590	
2.	นาย ยรรยง เข่งวงค์	กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง		0558202404	
3.	นาย เกียรติ ศรีมาลี	กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง		0917241572	WS24 21.21
4.	นาย ไพรัตน์ วัฒนศิริ	กรมการปกครอง		0945584445	
5.	นาย อดิศักดิ์ ทรัพย์สุทัศน์	กรมการปกครอง		081-0927940	
6.	นาย ธีรภัฏ อ.วิเศษ	กรมการปกครอง		083385533	
7.	นาย ชลนันทา ทรัพย์ทวี	กรมการปกครอง		0948158535	WS24 11
8.	นาย อธิวัฒน์ วัฒนศิริ	กรมการปกครอง		098-526639	WS24 11
9.	นาย ศุภราช วัฒนศิริ	กรมการปกครอง		093-3613396	
10.	นาย กิตติศักดิ์ วัฒนศิริ	กรมการปกครอง		085-4969835	
11.	นาย กิตติศักดิ์ วัฒนศิริ	กรมการปกครอง		0976198575	
12.	นาย กิตติศักดิ์ วัฒนศิริ	กรมการปกครอง		0659146600	
13.	นาย กิตติศักดิ์ วัฒนศิริ	กรมการปกครอง		036510327	
14.	นาย กิตติศักดิ์ วัฒนศิริ	กรมการปกครอง		0954634543	WS24 15
15.	นาย กิตติศักดิ์ วัฒนศิริ	กรมการปกครอง		0811881668	WS24 16
16.	นาย กิตติศักดิ์ วัฒนศิริ	กรมการปกครอง		090-4426932	
17.	นาย กิตติศักดิ์ วัฒนศิริ	กรมการปกครอง		091-211264	
18.	นาย กิตติศักดิ์ วัฒนศิริ	กรมการปกครอง		085-2259091	
19.	นาย กิตติศักดิ์ วัฒนศิริ	กรมการปกครอง		064-8048349	
20.	นาย กิตติศักดิ์ วัฒนศิริ	กรมการปกครอง		061807662	
21.	นาย กิตติศักดิ์ วัฒนศิริ	กรมการปกครอง		063-6765573	
22.	นาย กิตติศักดิ์ วัฒนศิริ	กรมการปกครอง		062-0653210	
23.	นาย กิตติศักดิ์ วัฒนศิริ	กรมการปกครอง		0986713379	
24.	นาย กิตติศักดิ์ วัฒนศิริ	กรมการปกครอง		0976665873	
25.	นาย กิตติศักดิ์ วัฒนศิริ	กรมการปกครอง		069480152	
26.	นาย กิตติศักดิ์ วัฒนศิริ	กรมการปกครอง		0853860732	
27.	นาย กิตติศักดิ์ วัฒนศิริ	กรมการปกครอง		097753746	
28.	นาย กิตติศักดิ์ วัฒนศิริ	กรมการปกครอง		091-0815597	
29.	นาย กิตติศักดิ์ วัฒนศิริ	กรมการปกครอง		0990671670	

